



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2567

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2567 ดำเนินการรับสมัครระหว่าง วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2567 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ได้ดำเนินการกลั่นกรองความเหมาะสม
เบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่าน
การกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี 2567 เพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงานตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกรายทราบ ดังนี้

1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบและพิจารณาการกลั่นกรอง
ตามเอกสารหลักฐานที่น่าเสนอ และข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งในใบสมัครคัดเลือกฯ หากปรากฏภายหลังพบว่า
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง โดยจะเรียกข้อสิทธิใด ๆ มิได้

2. กำหนดการประเมินด้านผลงาน (50 คะแนน)

ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2567 จะดำเนินการประเมินด้านผลงาน ตามองค์ประกอบ
การประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด

3. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2567 โดย
เรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และทาง
เว็บไซต์ www.sesao-ret.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นางธัญลักษณ์ เกียรติกุลไทย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี 2567
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2567)

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
225001	นางสาวกนกวรรณ ทับสีรัก	
225002	นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงศ์	
225003	นางสาวกุลปรียา เพ็งพลา	
225004	นางสาวมาลี โทแสง	

